

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๑๕๖๓



กระทรวงมหาดไทย

ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง โครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Thailand Rabies Awards 2023)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. สำเนาโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน ๑ ชุด
 ๒. สำเนาคำสั่งคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงาน โรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. เกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Thailand Rabies Awards 2023) จำนวน ๑ ชุด
 ๔. ขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการโครงการฯ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่นได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมปศุสัตว์ และกรมควบคุมโรค จัดทำโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Thailand Rabies Awards 2023) เพื่อดำเนินการสรรหาและมอบรางวัลให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Thailand Rabies Awards 2023) บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งคำสั่งคณะกรรมการด้านการขับเคลื่อนการดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น ที่ ๑/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาหลักเกณฑ์และตัดสินระดับประเทศ คณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับเขต และคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด ลงวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด ดำเนินการ ดังนี้

๑. ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ประสานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการดำเนินการสร้างเขตปลอดโรคพิษสุนัขบ้าที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมโครงการตามเกณฑ์การประเมินผลงานการควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (Thailand Rabies Awards 2023) (ไม่รวมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่เคยได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศในปีที่ผ่านมา) โดยจัดทำเอกสารที่แสดงถึงผลการดำเนินงานในแต่ละประเด็นการประเมิน พร้อมทั้งบันทึกผลงานดังกล่าวเป็นไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (PDF) พร้อมจัดทำ QR-Code ส่งให้สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จำนวน ๕ ชุด และแจ้งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทราบ ภายในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

/๒. ให้คณะทำงาน...

๒. ให้คณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับจังหวัด พิจารณาคัดเลือกผลงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการฯ ระดับจังหวัด จังหวัดละ ๒ ประเภท ได้แก่ ประเภทเทศบาล ๑ แห่ง และประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล ๑ แห่ง ส่งให้ฝ่ายเลขานุการคณะทำงานกลั่นกรองผลงานระดับเขตของกรมปศุสัตว์ (สำนักงานปศุสัตว์เขต ๑ - ๙) ภายในวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖

๓. ขอให้จังหวัดดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินงานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/3SAIUZH> หรือ QR-Code ที่ปรากฏท้ายหนังสือนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กองสาธารณสุขท้องถิ่น
โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๙๐๐๐ ต่อ ๕๔๐๖
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th
ผู้ประสานงาน นางสาวรัตนภรณ์ สองแก้ว
นายวิวัฒน์ กิตติยะอำพล